

ปิดฉาก “ฮ่องกง ไชโคลธอน 2017” นักปั่นไทยกว่า ร้อยคน ร่วมแข่งขันสุดมันส์กลางมหานครเอเชียระดับโลก



การแข่งขัน “ฮ่องกง ไชโคลธอน 2017” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการท่องเที่ยวฮ่องกง ต้อนรับ ขบวนนักปั่นจักรยานท้องถิ่นและนานาชาติกว่า 4,900 คน จากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงนักปั่นสองล้อชาวไทย จำนวน 111 คน เข้าร่วมการแข่งขันสุดเร้าใจ โดยกิจกรรมนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ภายใต้ธีม “Together - Progress - Opportunity” ด้วย

“การเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานระดับสากลต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความมานะอดทนสาหัส พวกเราส่วนใหญ่เข้าร่วมแข่งขันเพราะอยากได้ประสบการณ์ มิตรภาพ และได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ที่มาจากทั่วโลก” คุณกล่องทิพย์ ชีร์รัมย์ หนึ่งในนักปั่นมือสมัครเล่นชาวไทยที่เดินทางมาฮ่องกงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงาน ฮ่องกง ไชโคลธอน 2017 ครั้งนี้ กล่าว “คณะผู้จัดงานได้ปิดถนนหลักหลายสายเพื่อการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ การปั่นครั้งนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเพราะได้มีโอกาสปั่นจักรยานข้ามสะพานสำคัญหลายแห่ง เช่น สะพานชิงหมา อู๋มิ่งค์รวมถึงอาคารชื่อดังต่าง ๆ ของฮ่องกง ประกอบกับวิวสองข้างทางที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ และแม้ว่าครั้งนี้เราจะไม่ใคร่รางวัลกลับบ้าน แต่ความรู้สึกเมื่อตอนปั่นเข้าเส้นชัยได้สำเร็จก็นับเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก พวกเราเองก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ หันมาสนใจกีฬาปั่นจักรยานกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ได้ในทุก ๆ ที่”

“ในบรรดานักปั่นชาวไทย มีคุณลุง วัย 80 ปีจากกรุงเทพฯ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (TCHA) มาร่วมแข่งขันด้วย คุณลุงสนุกสนานกับการปั่นจักรยานมาก ซึ่งทำให้พวกเรา รู้สึกมีพลังและกำลังใจตามไปด้วย” คุณกล่องทิพย์กล่าวเสริม

สำหรับกิจกรรม ฮ่องกง ไชโคลธอน 2017 ประกอบด้วยรายการแข่งขัน 9 รายการ ซึ่งรวมถึงรายการประเภทชายเดี่ยว (Men’s Open) ประเภทหญิงเดี่ยว (Women’s Open) ประเภททีม (Team Time Trial) และกิจกรรม CEO Charity & Celebrity Ride โดยหนึ่งในรางวัลสำคัญของการแข่งขันในปีนี้ได้แก่ ถ้วยรางวัล “ฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR 20th Anniversary Trophy)” และนอกเหนือจากการขับเคี่ยวบนเส้นทางการแข่งขันต่าง ๆ แล้ว งานฮ่องกง ไชโคลธอน ยังเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าเข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้จะถูกนำไปบริจาคเพื่อการกุศลต่อไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานฮ่องกง ไซโคลธอน สามารถดูได้จากเอกสารประกอบที่แนบมา หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ www.DiscoverHongKong.com/cyclothon

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเวนต์และกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) สามารถไปที่เว็บไซต์ www.hksar20.gov.hk/eng